

**รายงานการประชุมคณะทำงานหลักสูตรแพทย์แผนไทย**  
**ครั้งที่ 4/2567**  
**วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2567**  
**ณ ห้องประชุม 3045 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

---

**รายนามผู้เข้าประชุม**

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ	ลีสยาม	ประธานคณะทำงาน
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงผกา	ตันกิจจานนท์	ผู้ทำงาน
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์	สุมาลี	ผู้ทำงาน
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์	เสรีวัตร	ผู้ทำงาน
5) อาจารย์บุตรีโต	นามบุญเรือง	ผู้ทำงานและเลขานุการ
6) นางสาวนงลักษณ์	ฤทธิ์คำ	ผู้ช่วยเลขานุการ

**รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

-

**เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.**

ประธานฯในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ**

**1.1 เสนอรูปแบบการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ**

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง เสนอรูปแบบการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตามมติที่ประชุม กก.วส.ครั้งที่ 11/2567 วันที่ 25 มิถุนายน 2567 มีมติเห็นชอบตามที่คณะทำงาน Facebook และคณะทำงานเว็บไซต์ ครั้งที่ /2567เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ได้มีรพิจาณาวาระที่ 4.1 เรื่องเสนอรูปแบบการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยที่ประชุมเห็นชอบตามรายละเอียดที่แนบ ทั้งนี้ หากคณาจารย์มีกิจกรรม/ชุดวิชา/โครงการต่างๆที่จัดหรือเข้าร่วมๆ ขอความอนุเคราะห์ให้ทำบันทึกและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ดำเนินการให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ A4 เพื่อนำมาลงเพจเฟซบุ๊กและเว็บไซต์สาขา สำหรับนำไปประกอบการจัดทำ SDGs ของสาขาวิชา ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

**1.2 ขอเชิญชวนจัดทำโครงการฝึกอบรม**

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มีบันทึกแจ้งว่าสำนักการศึกษาต่อเนื่องเตรียมจัดทำแผนการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจ (Public Training) และหลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-Training) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จึงขอคณาจารย์ในหน่วยงานของท่านที่สนใจจัดทำโครงการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ร่วมกับสำนักการศึกษาโดยจัดทำโครงการฝึกอบรมตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจัดทำโครงการ ฝึกอบรมได้ที่ <https://oce.stou.ac.th/trainingcourse/> จากนั้นเลือกที่ download แบบฟอร์ม และ ความกรุณาจัดส่งโครงการภายในวันที่ กรกฎาคม๒๕๖๗ เพื่อบรรจุเป็นแผนการจัดฝึกอบรมต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทย์แผนไทย

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567

ที่ประชุมรับรองโดยไม่มีการแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

-

## ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

### 4.1 เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มสธ.

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มสธ. ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ว่าด้วย การดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2563 ซึ่งขณะนี้ใกล้สิ้นสุดวาระดังกล่าวแล้ว เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อให้สามารถทำหน้าที่พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนให้กับวิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และโครงการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยได้อย่างต่อเนื่อง สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่านเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ตามองค์ประกอบ คุณสมบัติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ลงในแบบฟอร์มรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอแต่งตั้งเป็นประธานและกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รายละเอียดตาม QR code แนบท้าย ทั้งนี้ ขอความกรุณาท่านส่งกลับยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ทาง E-mail : [irb.stou@gmail.com](mailto:irb.stou@gmail.com) ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2567เพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มสธ. ดังกล่าว

### 4.2 เสนอรายชื่อนักศึกษา และบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2566

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง สำนักบริการการศึกษา มีบันทึกแจ้งให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอรายชื่อนักศึกษา และบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2566 จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาและบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 ได้พิจารณาหลักการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา และบัณฑิต ดีเด่น ปีการศึกษา 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้สำนักบริการการศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ขอรายชื่อนักศึกษา และบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จากสาขาวิชา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ อีกครั้ง โดยสาขาวิชาเสนอรายชื่อนักศึกษา หรือบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามหลักการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษา หรือบัณฑิตดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ ด้านผลงานเด่น หรือ

ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยขอให้กรอกรายชื่อนักศึกษา หรือ บัณฑิตในแบบฟอร์มประวัติ และผลงานฯ ดังเอกสารแนบท้าย พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาและขอความกรุณาส่งให้ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 หากเลยกำหนดเวลาจะถือว่าสาขาวิชาไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เสนอรายชื่อนักศึกษา และบัณฑิตดีเด่น ปีการศึกษา 2566

ดังกล่าว

#### 4.3 เสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสรรหาเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2567

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณา เรื่อง กองกวางมีบัณฑิตกึ่งให้สาขาวิชาพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสรรหาเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2567 ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2567 และส่งมายังงานอำนวยการและพิธีการกองกลาง ภายในวันที่ 12 สิงหาคม 2567 หากพ้นกำหนดระยะเวลาจะถือว่าหน่วยงานของท่านไม่ประสงค์จะเสนอรายชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่เสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสรรหาเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่น ประจำปี 2567

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

กิตติ ลีสยาม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ลีสยาม)

ประธานคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์แผนไทย

บุตรโต นามบุญเรือง

(อาจารย์บุตรโต นามบุญเรือง)

เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรแพทย์แผนไทย

นงลักษณ์ ฤทธิ์คำ

(นางสาวนงลักษณ์ ฤทธิ์คำ)

ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้จัดบันทึกการประชุม